

**CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NINH THUẬN**
MST: 4500140073

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM
XÃ HỘI NĂM 2015**

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

BIỂU MỘT SỐ CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với KH	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
1. Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm				
-Diện tích tưới (ha)	58.991	61.394	104%	89%
- Khối lượng nước cung cấp (m ³)	14.005.428	14.033.164	100%	112%
2. Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu?	X	X	X	X
3. Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu?	X	X	X	X
4. Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm (trđ)	54.640	57.162	105%	87%
5. Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm (trđ)	57.339	60.430	105%	91%

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

Năm 2015 do ảnh hưởng của hiện tượng El-nino làm cho nắng hạn diễn ra hết sức gay gắt, khốc liệt nhất trong hơn 10 năm trở lại đây. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, và các cấp chính quyền địa phương, bằng những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã tập trung chống hạn phân phối điều tiết nước hết sức tiết kiệm để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp, dân sinh trên địa bàn tỉnh.

Để ứng phó với tình hình hạn hán xảy hán ngay từ đầu năm công ty đã xây dựng phương án phòng, chống hạn từ Công ty đến các Trạm, Cụm đặc biệt là các đơn vị có hồ chứa và các vùng cuối kênh, vùng gò đối khó theo nước. Thành lập ban chỉ đạo chống hạn có nhiệm vụ xây dựng phương án và tổ chức chống hạn cho từng địa phương, từng đơn vị, có kế hoạch chi tiết phân phối điều tiết nước đảm bảo tiết kiệm hợp lý giữa các kênh trong hệ thống; thực hiện tưới luân phiên giữa các đập Sông Pha, Nha Trinh- Lâm Cẩm và xen kẽ trên kênh chính ngay từ đầu vụ; lắp đặt các trạm bơm dã chiến, chỉ tập trung gieo trồng tại một số hồ đảm bảo nguồn nước sau khi cân đối đủ nước để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân, nước uống của gia súc.

Đồng thời tập trung nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương, dòng chảy,... chủ động mọi nguồn lực, phối hợp chính quyền địa phương theo dõi, quản lý chặt chẽ nguồn nước, khuyến cáo các đơn vị dùng nước chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với tình hình nước tưới.

Bên cạnh đó cán bộ công nhân viên quản lý công trình cũng thường xuyên vận động các hộ dân không xả rác thải xuống hệ thống kênh mương nhằm đảm bảo khơi thông dòng chảy, góp phần bảo vệ môi trường.

Với những nỗ lực không ngừng của toàn thể CBCNV trong năm 2015, công ty đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp, dân sinh trên địa bàn tỉnh; giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh địa bàn hoạt động quản lý, khai thác công trình thủy lợi của công ty; góp phần tích cực vào phát triển dân sinh kinh tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Hùng